



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

19 มิถุนายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

แสดงจุดยืนไม่ใส่กัญชาในอาหาร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์มติชน

- ภายหลัง สร.ประกาศปลดล็อกกัญชา 9 มิ.ย. พบว่ามีร้านอาหารหลายร้านติดป้ายว่า “ร้านนี้ไม่ใส่กัญชา” รวมถึง #ร้านนี้ไม่ใส่กัญชา แสดงจุดยืนชัดเจนว่าจะไม่ใส่กัญชาในอาหาร เพราะมองว่าไม่ได้ปลอดภัยกับทุกคน กลัวว่ายอดขายจะลดลง ส่วนกระแสการปลดล็อกกัญชาเสรีทางการแพทย์และเศรษฐกิจ ต้องการเสนอแนะให้ออกระเบียบหรือประกาศเลยว่า ร้านอาหารต้องติดป้ายกำกับว่าร้านนี้ใส่หรือไม่ใส่กัญชา เพราะบางร้านที่แอบใส่ แต่ไม่ติดป้าย เมื่อลูกค้ากินเข้าไปเกิดอันตราย

ผลกระทบหลังปลดล็อก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch3plus

- ภก.เชิดชัย อริยานุชิตกุล รอง นพ.สสจ.ขอนแก่น เผย ขณะนี้พบประชาชนเข้ารับการรักษาจากอาการแพ้กัญชาที่มีส่วนผสมในเครื่องดื่มและอาหารแล้วกว่า 100 ราย อาการไม่รุนแรงมาก มีเพียงวิงเวียนศีรษะและคลื่นไส้เท่านั้น

เรียกร้องตรวจสอบใช้กัญชาผิดประเภท

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, สยามรัฐ, mcot

- นายรินทร์พงศ์ จินากักดี นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ต่อต้านและคัดค้าน เรียกร้องให้ทุกฝ่ายในสังคมร่วมกันตรวจสอบป้องกันการนำกัญชาใช้เป็นยาเสพติด ไม่ใช่ความผิดการเปิดเสรี เพราะประชาชนได้ผลิต มีประโยชน์ทางการแพทย์เป็นผลดีฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

- ศ.คลินิก ดร.พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ ออกแถลงการณ์เรื่องผลกระทบจากการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา ห่วงการปลดล็อกจะส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงและบริโภคกัญชาและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ส่งผลเสียต่อร่างกาย อาจรุนแรงถึงแก่ชีวิต

หน่วยงานประกาศแนวทางปฏิบัติกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ประชาชาติ, js100

- นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. ลงนามประกาศ 6 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัด และในกำกับของ อว. โดยให้มีผลบังคับใช้ทันที

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, บางกอกโพสต์, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์)

- ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ออกประกาศมาตรการดำเนินการการใช้สมุนไพรควบคุมกัญชา สารสกัดจากกัญชา กัญชง และพืชในตระกูล Cannabis ในพื้นที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 19 มิ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,892 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,499,044 ราย เสียชีวิต 22 ราย เสียชีวิตสะสม 30,467 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,874 ราย รักษาหายสะสม 4,447,266 ราย ยังรักษาอยู่ 21,311 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 543,972,931 (+352,582) ราย เสียชีวิต 6,340,008 (+621) ราย รักษาหาย 519,080,996 (+359,031) ราย


- ต่างประเทศ: สหรัฐฯ FDA อนุมัติฉีดวัคซีนโมเดอร์นา และไฟเซอร์ ให้กับเด็กทารก 6 เดือน- 5 ขวบ, WHO สนับสนุนการใช้วัคซีนโควิด 19 ที่ดัดแปลงเพื่อต้านเชื้อโอมิครอน เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น, จีน ผลวิจัยฉีดโอมิครอนรุ่นแรกไม่ช่วยป้องกันเชื้อรุ่นล่าสุด แม้จะฉีดเข็ม 3 ก็ตาม


ประเด็นสำคัญ

1. ผ่อนคลายมาตรการ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การพิจารณาลดระดับให้โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่อที่ต้อง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เผ่าระวัง ต้องดูความเหมาะสมของสถานการณ์ ปัจจุบันไทยมีโรคติดต่อเผ่าระวังหลายโรค โดยหลักการต้องดำเนินการ 1) เผ่าระวัง 2) ป้องกัน 3) ควบคุม 4) พัฒนา โดยมีระบบเผ่าระวังติดตามสถานการณ์ของโรคและระบบรายงานเพื่อประเมินวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยง และไม่เกี่ยวกับการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งต้องดูความเหมาะสม ขณะนี้ยังไม่เหมาะสม เราใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติมากแล้ว แทบไม่ได้จำกัดอะไร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ประชาไท, ฐานเศรษฐกิจ, sonthitalk, Chiangmainews, ch7, js100, infoquest, thestandard, moneyandbanking, 77kaoded, INN)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เน้นย้ำกลุ่ม 608 ที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ควรสวมหน้ากากเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น รวมทั้งผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้สวมหน้ากากตลอดเวลา แม้ว่า ศบค. เห็นชอบผ่อนคลายให้ถอดหน้ากากได้ โดยเน้นความสมัครใจของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ จากข้อมูลการสำรวจอนามัยโพล พบว่า ประชาชน 93.3% เห็นว่ายังคงต้องสวมหน้ากากต่อไป มีเพียง 6.7% ที่เห็นว่าให้เลิกทำ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามกีฬา, แนวหน้า) เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกรัฐมนตรี ย้ำขอความร่วมมือประชาชนยังคงยึดปฏิบัติตามมาตรการ 2U อย่างเข้มข้น แม้ ศบค. ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เพื่อร่วมเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ระยะ Post pandemic</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- เสียงสะท้อนจากหอการค้าจังหวัด สมาคมท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ ภายหลังจากปลดล็อกทั่วประเทศ 1 ก.ค. ถือเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยทั่วประเทศ และส่งผลดีต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก ภาคเอกชนและภาครัฐหรือแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งเทศกาลผลไม้ โปรโมตท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ จัดกิจกรรมคอนเสิร์ต ทั้งนี้ ต้องการให้รัฐเติมเม็ดเงินเข้าระบบเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มากขึ้น พิจารณาการปรับค่าแรงขึ้น เพื่อให้รายได้สอดคล้องกับรายจ่ายที่ประชาชนแบกรับอยู่ขณะนี้ และยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ร.บ.โรคติดต่อ เนื่องจากส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ามาท่องเที่ยวในไทยอย่างชัดเจน</p> <p>2. ผลศึกษาแอนติบอดี Evusheld</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, thebangkokinsight, infoquest, js100, TNN, isranews, thaipbs, amarintv, thejournalistclub</p> <p>- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ประธานคณะกรรมการ MIU สธ. เผยผลศึกษาแอนติบอดี “อีวูเชลด์” (Evusheld) ป้องกันโควิด 19 ในผู้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ป่วยล้างไต ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ และผู้ป่วยด้วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ในระยะเวลา 6 เดือน มีความคุ้มค่าสูงสุดโดยเฉพาะในผู้ป่วยล้างไต เตรียมนำมาใช้เพื่อลดการเสียชีวิต</p> <p>3. บริการฉีดวัคซีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา, เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ)</p> <p>- ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเปิดให้บริการวัคซีนป้องกันโควิดทุกเข็มให้กับประชาชนอายุ 5 ปีขึ้นไป ทุกสัญชาติ ไม่จำกัดภูมิฐานะ ในรูปแบบ Walk in โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า ไม่จำกัดจำนวนวัคซีนต่อวัน เลือกรับบริการตามชนิดวัคซีน</p>	
<p> โรคฝีดาษวานร</p>	
<p>รายงานสถานการณ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ newtv</p> <p>- กรมควบคุมโรค เผยข้อมูลทั่วโลกป่วยฝีดาษลิง 2,093 ราย ไทยยังไม่พบผู้ติดเชื้อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100</p> <p>- WHO ประกาศยุติการแบ่งกลุ่มประเทศที่มีโรคฝีดาษลิงเป็นโรคประจำถิ่นกับที่ไม่ใช่โรคประจำถิ่น เพื่อให้การตอบสนองต่อไวรัสทำได้ดีขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, เดลินิวส์, ประชาชาติ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, mcot, sonthitalk, js100, newtv, topnews, nationtv, hfocus)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยกรมฯ ทดสอบวัคซีนฝีดาษประมาณ 5 แส่นโดสที่ อภ.เก็บไว้นาน 40 ปี พบว่ายังออกฤทธิ์ได้ดี และต้องตรวจเรื่องสารปนเปื้อน เชื้อหรือราต่างๆ คาดใช้เวลาอีก 2 สัปดาห์จึงจะทราบผล สำหรับผลข้างเคียงของวัคซีนทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ซึ่งเกิดขึ้นน้อย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติ, Tnews</p> <p>- นพ.ยง ภู่วรวรรณ โพสต์ข้อมูลระบาดฝีดาษลิง ตั้งแต่ต้นเดือน พ.ค. จนถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยแล้วมากกว่า 2 พันราย การระบาดส่วนใหญ่ยังอยู่ในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ ยังไม่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทยจะต้องเผ่าระวัง เพราะเมื่อมีการเปิดประเทศจะยากต่อการป้องกันการกระจายของโรค</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
เอ็กซ์โปวาระพิเศษ สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ - น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายภา มอบหมาย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. นำทีมไทยแลนด์เสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน (Country Presentation) เอ็กซ์โปวาระพิเศษ (Specialized Expo) ณ สำนักงานองค์การนิทรรศการนานาชาติ (BIE) กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 19-21 มิ.ย.65 มีประเทศเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย สหรัฐฯ อาร์เจนตินา เซอร์เบีย และสเปน สำหรับไทยเสนอการเป็นเจ้าภาพภายใต้ชื่องาน EXPO 2028-Phuket, Thailand มีเป้าหมายเพื่อดันไทยและภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)	-
กรอบเวลาทำงานแพทย์ภาครัฐ สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus, เพจสมาพันธ์แพทย์ รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป - พล.อ.ต.นพ.อิทธิพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ซึ่งแจ้งออกประกาศกรอบเวลาทำงานแพทย์ภาครัฐไม่ควรเกิน 40 ชม./สัปดาห์ ทำงานฉุกเฉินไม่ควรเกิน 16 ชม.ติดต่อกัน เน้นแพทย์จบใหม่เพิ่มพูนทักษะ เพื่อแก้ปัญหาช่วงปีแรก การปรับตัวหากไม่ผ่านอาจลาออก ส่วนภาระงานแพทย์ใช้ทุนปี 2 ปี 3 และปี 4 อยู่ระหว่างการหาแนวทางช่วยเหลือ และร่วมกับ สธ. แก้ปัญหา เช่น การผลักดันให้กระทรวงฯ เพิ่มตำแหน่งแพทย์ให้เพียงพอ ในรพ.ที่ขาดแพทย์	-
เด็กอ้วน สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า - งานเสวนา “ปกป้องสุขภาพเด็กไทยจากโรคอ้วน จากโฆษณาและการตลาดออนไลน์” นพ.กฤษฎา หาญบรรเจิด ผอ.กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค เผย นักเรียนไทยร้อยละ 19 มีภาวะน้ำหนักเกิน และร้อยละ 6.8 มีภาวะอ้วน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดหลากหลาย เช่น ใช้รูปการ์ตูนหรือแอมของเล่น รวมถึงการตลาดแบบเฉพาะบุคคล ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ ผู้เข้าร่วมเสวนาเสนอแนะว่ารัฐต้องมีมาตรการกฎหมายที่จำกัดการโฆษณาและกิจกรรมการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีไขมัน น้ำตาล และโซเดียมสูง ในทุกช่องทาง โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ โรงเรียน และร้านค้าในชุมชน ควรกำหนดให้มีฉลากโภชนาการที่ชัดเจนแสดงปริมาณสารอาหาร พัฒนาศักยภาพผู้บริโภคให้รู้เท่าทัน	-
กฎหมายควบคุมความหวาน สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหาสารน่ารู้? - จดหมายจาก คนรักสุขภาพ บางเขน ระบุ เป็นห่วงสุขภาพคนไทยต้องกินน้ำตาลเพิ่มขึ้น รัฐบาลมีกฎหมายควบคุมความหวานในอาหาร แต่ไม่เข้มงวดในการตรวจ สธ.น่าจะตรวจสอบความหวานบ้าง ก่อนที่น้ำตาลจะมากขึ้น และโรคเบาหวานตามมา ฝากให้หน่วยงานรัฐหามาตรการวิธีการควบคุมดูแล ส่วนผู้บริโภคต้องใส่ใจและให้ความสำคัญกับสุขภาพร่างกาย	-
10 อันดับข่าวปลอม สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ - น.ส.นพวรรณ หัวใจมั่น โฆษกดีอีเอส เผย วันที่ 10-16 มิ.ย.65 ข่าวปลอมที่มีคนสนใจสูงสุด 10 อันดับ ได้แก่ 1) ไข่ไก่เหี่ยว เกิดจากแม่ไก่เป็นโรคหลอดลมอักเสบติดต่อ 2) ผลิตภัณฑ์ Lutiana VIS ช่วยบำรุงสายตาและฟื้นฟูการมองเห็น 3) ห้ามกรอกลงทะเลเบียนจัดแจ้งปลุกภัยของทาง อย. เพราะเป็นของมีฉลากซีพี 4) สแกน QR Code จากใบนัดนำจ่ายสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ ถูกดูดเงินในบัญชีได้ 5) กรุงเทพฯเปิดลงทะเบียนสินเชื่อบุคคลประสงค์ วงเงิน 1 แสนบาท 6) ประเทศไทยขาดน้ำมันดิบได้มากกว่า 40% ของความต้องการใช้ แต่ต้องส่งออกเพราะไม่มีคลังเก็บน้ำมันที่ถลันเกิน 7) รพ.วชิรพยาบาล รักษาอาการปวดเข่าโดยวิธีปั่นเลือดและฉีดที่หัวเข่า ช่างละ 300 บาท 8) ใช้คางคกบริเวณที่ตะขาบกัดจะช่วยดูดพิษออกได้ 9) ไทยเตรียมรับมือพายุโซนร้อน 14-19 มิ.ย.65 และ 10) ATK ขึ้น 1 ซิต หรือ 2 ซิต เป็นเพียงค่าของความเป็นกรด-ด่าง อาจจะไม่ได้อัดเชื้อโควิด 19	-